

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thôn Duyên Trang Tây có 412 hộ với 1.277 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất, tích cực phát triển kinh tế. Thôn có nghề làm nón lá, may công nghiệp, xây dựng, vận tải, tạo việc làm cho hàng trăm lao động những lúc nông nhàn. Hiện nay, 90% số hộ và 85% lao động trong thôn có việc làm ổn định. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được duy trì đều đặn. Qua bình xét năm 2019, thôn có 95,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 75,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Thôn nhiều năm liền được công nhận là thôn văn hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Trung Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.



Đồng chí Đặng Trung Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương (Đông Hưng).

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết

quả cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây đạt được trong năm 2019. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn

chế, đề nghị cán bộ thôn Duyên Trang Tây và xã Phú Lương tập trung đánh giá kỹ các hộ nghèo để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các hộ thoát nghèo. Cán bộ và nhân dân thôn Duyên Trang Tây tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, động viên nhau phát triển kinh tế, tích cực nghiên cứu, tìm những hướng phát triển kinh tế mới để nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ cho diện mạo, cảnh quan của thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tập trung xây dựng và thực hiện lối sống văn hóa, xây dựng đạo đức gia đình, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phát huy quyền làm chủ của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, khu dân cư văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, góp phần cùng cán bộ và nhân dân toàn xã xây dựng Phú Lương trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và xã đã tặng quà 20 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thôn.

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp Toàn Văn tại hội chợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các gian hàng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh các doanh nghiệp, doanh nhân đã tham gia trưng bày các sản phẩm tại hội chợ năm nay. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp coi đây là dịp để giao lưu, học hỏi và quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của mình; tranh thủ cơ hội để tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển. Trong thời gian diễn ra hội chợ, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần làm nên thành công của hội chợ.

Trước đó, tối ngày 5/11, tại công viên K5 (thành phố Thái Bình), UBND tỉnh, Ban tổ chức hội chợ tổ chức khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 diễn ra từ ngày 5 - 11/11 với quy mô 400 gian hàng, thu hút gần 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia. Các sản phẩm đưa tới hội chợ trưng bày, giới thiệu, mua bán gồm: máy móc,

vật tư, thiết bị phục vụ nông nghiệp, sản phẩm lúa gạo, cây trồng, vật nuôi, các loại rau, củ, quả, nông sản chế biến, sản phẩm làng nghề và một số mặt hàng công nghiệp may mặc, da giày, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ trang sức, đá quý, sản phẩm OCOP. Tại hội chợ còn diễn ra các hoạt động văn hóa âm thanh, triển lãm sinh vật cảnh, hội thảo, hội nghị tập huấn, xúc tiến thương mại, giao lưu văn nghệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 tại Thái Bình là sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, được tổ chức với quy mô lớn và có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là cơ hội để các tổ chức, cá nhân quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm; giao thương, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, quảng bá và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc của ngành Nông nghiệp Thái Bình cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, từ hội chợ này các doanh nghiệp tiêu thụ được nhiều sản phẩm, qua đó quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác, ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Hội chợ sẽ góp phần giúp nông dân có định hướng và tư duy mới về phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ hội thứ tám, sáng ngày 6/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, nội vụ, thông tin và truyền thông. Trách nhiệm trả lời chính thuộc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng tham gia trả lời có các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp báo cáo, giải trình một số

vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Cùng tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục áp dụng cách thức tiến hành chất vấn như các kỳ họp trước, mỗi bộ trưởng có 5 phút báo cáo trước phiên chất vấn; mỗi lượt chất vấn có từ 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu hỏi 1 phút, bộ trưởng trả lời không quá 3 phút đối với 1 nội dung chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, đúng phạm vi chất vấn; trong quá trình chất vấn, đại biểu có thể tranh luận khi thấy chưa thỏa đáng, thời gian tranh luận không quá 2 phút. Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và có giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Ngày sau phát biểu khai mạc phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường về các nội dung: chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác mở cửa, phát triển thị trường nông sản, thủy sản; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hồ trợ, xử lý vướng mắc trong khai thác hải sản.

Tham gia chất vấn, đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chủ yếu xây dựng các thiết chế, hạ tầng kinh tế - xã hội, chưa thực sự có sự chuyển biến trong nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế về vấn đề môi trường và giải quyết việc làm,

tăng thu nhập cho người dân ở nông thôn. Do đó, với trách nhiệm của bộ chủ quản, đề nghị Bộ trưởng chỉ ra giải pháp thúc đẩy phương thức tổ chức sản xuất, giải quyết tốt vấn đề môi trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, người lao động khu vực nông thôn trong giai đoạn tới?

Đại biểu Bùi Văn Xuyên (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 nội dung: một là, Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành với kỳ vọng sẽ làm "bà đỡ" cho các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp nhưng đến nay chỉ có khoảng 30% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, còn lại rất khó khăn; hai là, mạng lưới cán bộ thú y ở cơ sở đã bị tinh giản rất nhiều sau khi ban hành Luật Thú y, điều này gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh để nghị Bộ trưởng đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong tình hình hiện nay, nhất là trong điều kiện đang tinh giản biên chế.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

69 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

5 năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai sâu rộng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy sự năng động, sáng tạo và tinh thần của các thế hệ CCB. Các cấp hội đã tổ chức hơn 3.100 buổi nói chuyện thời sự cho hơn 428.000

lượt cán bộ, hội viên; động viên hơn 25.200 cán bộ, hội viên tham gia các ban chỉ đạo, tổ an ninh trật tự, tổ an toàn giao thông; thường xuyên năm vững tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp tại cơ sở, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.

Trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã phát động, tổ chức tốt phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Các cấp hội đã tin cậy vào Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 417 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 435 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do hội viên làm chủ, tạo việc làm cho trên 14.200 lao động. Nhiều hội viên tích cực tham gia công tác tình nghĩa, xã hội, từ thiện với 158 nhà tình nghĩa được xây dựng tổng trị giá hơn 7,9 tỷ đồng. Các cấp hội phối hợp với địa phương tổ chức tiến đưa 7.350 hội viên từ trần, đón 138 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang địa phương, xây dựng quỹ tình nghĩa toàn tỉnh đạt 26 tỷ đồng. Toàn tỉnh có

hơn 19.000 hội viên tham gia quyên góp, xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới với tổng số tiền hơn 85,7 tỷ đồng, đạt có hơn 2.100 hộ viên hiến hơn 9.800m² đất thổ cư trị giá hơn 15,7 tỷ đồng để làm đường giao thông. Các cơ sở hội vận động hội viên xây dựng 400 công trình phúc lợi với tổng giá trị hơn 41,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ với gần 8.000 đoàn viên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hơn 2.700 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB tỉnh tiếp tục đoàn kết sâu sắc các cấp hương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp hội; phấn đấu trên 95% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, 95% hội viên đạt danh hiệu "Cựu chiến binh gương mẫu", 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những cống hiến của các cấp hội CCB Thái Bình trong giai đoạn 2014 - 2019 đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp hội CCB trong tỉnh đạt được trong thời gian qua và mong muốn Hội CCB tỉnh trong thời gian tới tích cực quan tâm, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Các cấp hội CCB tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, qua đó giúp thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội viên CCB hằng hải thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Tại Đại hội, 69 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019.

TIẾN ĐẠT

điều kiện theo quy định. Đến tháng 11/2019, sau 5 lần đánh giá và hậu kiểm của các đơn vị chức năng, Khoa Y sinh đã chính thức được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam công nhận đạt các tiêu chuẩn phù hợp. Việc xét nghiệm y sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế có ý nghĩa lớn, bảo đảm cung cấp kết quả xét nghiệm chính xác, tin cậy, khẳng định chất lượng dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả cho người bệnh khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, từ nay, kết quả xét nghiệm y sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ được liên thông công nhận tại toàn hệ thống y tế, góp phần giảm chi phí, khẳng định bước tiến mới của Bệnh viện và lĩnh vực xét nghiệm của ngành Y tế Thái Bình.

HÀ DUNG

cầu của nhiều người bệnh. Ngoài trao tặng quần áo cho bệnh nhân, Phòng Công tác xã hội còn bổ sung nhiều bộ quần áo thủ đông vào tủ quần áo từ thiện tự chọn đặt tại Trung tâm Ung bướu để người bệnh, người nhà người bệnh khi cần thì tự lấy sử dụng. Việc thu hút tài trợ và trao tặng quần áo ấm cho người bệnh là việc làm thường xuyên của Phòng Công tác xã hội, qua đó góp phần chia sẻ, động viên, giúp người bệnh vượt qua khó khăn.

HÀ ANH

Hội thi "Nét đẹp người giáo viên mầm non thành phố"

Sáng ngày 6/11, tại Trường Mầm non 1/6 - Lê Hồng Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức hội thi "Nét đẹp người giáo viên mầm non thành phố" năm học 2019 - 2020.

Hội thi có sự tham gia của 18 cô giáo Trường Mầm non 1/6 - Lê Hồng Phong, chia làm 3 đội. Các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức, tài năng. Các đội có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện được tài năng qua các tiết mục múa, hát, kể chuyện... được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Phần thi kiến thức các thí sinh có phần ứng xử các tình huống sư phạm bình tĩnh, khéo léo, sáng tạo, thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng.

Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên mầm non trước yêu cầu đổi mới giáo dục, để mỗi thầy cô thực sự là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức cho học sinh noi theo.

MINH NGUYỆT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Đón nhận chứng chỉ quản lý chất lượng

Chiều ngày 6/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đón nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 15189:2012 cho Khoa Vi sinh.

Thực hiện tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 15189:2012 - tiêu chuẩn quốc tế tại các khoa phòng là cả quá trình nỗ lực phấn đấu của tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong suốt thời gian qua. Tiếp nối thành công của Khoa Hóa sinh, Bệnh viện đã không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị y tế cho Khoa Vi sinh với 3 phòng xét nghiệm, hệ thống máy móc hiện đại; cử nhiều đợt cán bộ đi học nâng cao trình độ nhằm hoàn thiện các

Tặng quần áo ấm cho bệnh nhân nghèo

Ngày 6/11, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Ung bướu tổ chức trao tặng trên 100 bộ quần áo mới và trên 200 bộ quần áo đã qua sử dụng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm.

Số quần áo trên do Phòng Công tác xã hội liên hệ xin từ các công ty, nhà máy sản xuất quần áo và từ các tổ chức từ thiện của thành phố Hà Nội gồm áo khoác, bộ quần áo gió, bộ nỉ, áo phông. Những bộ quần áo đã qua sử dụng đều được lựa chọn, giặt là sạch sẽ, đáp ứng nhu